

รายงานการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ครั้งที่ ๑๙๐ - ๗/๒๕๖๓  
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา  
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

๑	ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๒	ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๓	ศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๔	ศาสตราจารย์สำเร็จ จักรใจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๕	รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ธรรมรัตน์วาสิก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๖	นายชุมพล เทียงธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๗	นายนิพนธ์ ภิญโญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๘	นายพนมภูริ หุตะเจริญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๙	นายสาธิต พุทธชัยยงค์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๐	นายชยานนท์ กฤตยาเขวง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๑	นายสกลิต ไต่ทับเที่ยง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๒	นายอภิวัฒน์ เศรษฐวัชรชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๓	ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีธรรมา	กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย	
๑๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ลักษณะกิจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ	
๑๕	รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช)	
๑๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมนณี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)	
๑๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตร นามเสน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดี)	
๑๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์)	
๑๙	อาจารย์ภาณุมาศ สุยบางดำ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ)	
๒๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ อินทร์กษ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	

๒๑	อาจารย์ประทีป ทิพย์ประชา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา ฉลาด	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๔	อาจารย์คมสัน นันทสุนทร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น	เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๒๖	นางดรุณี ลีนิน	ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๒๗	นางสฤณธรณ์ หมัดหมั่น	ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

#### ผู้ไม่มาประชุม

๑	ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ติตราชการ)
๒	นายอัครังค์ เจริญกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ลาประชุม)
๓	รองศาสตราจารย์จรรุญ เจริญเนตรกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) (ลาประชุม)
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ อาจขมภู	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ (ลาประชุม)

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพธนา พงษ์พิริยะเดชะ	รองอธิการบดี
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง	รองอธิการบดี
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาสี	รองอธิการบดี
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานวัตร์	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๕	นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณณะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๖	นางสาวนิภาวรรณ นิ่มดวง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗	นางสาวศิริวรรณ ทิพรรัตน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘	นายภควัต จันทร์รัมย์	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๙	นายธนุสรณ์ สุทธิโพธิ์	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๐	นายฟูเกียรติ อมรทรัพย์	ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
๑๑	นายภานุวัฒน์ หนูนคง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์

## ผู้เข้าร่วมชี้แจง

- ๑ นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

## ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

- ๑ นายสุจินดา แซ่ฮั่น ผู้อำนวยการกองกลาง  
๒ นางสาววิลาวัลย์ ศขกาญจน์ ผู้อำนวยการกองคลัง

## เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการเสนอขอโปรตุเกสฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในครั้งนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย จึงปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุม

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๙๐ - ๗/๒๕๖๓ โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

### ๑.๑. เรื่องที่ประธานแจ้ง

#### ๑.๑.๑ รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง การปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยหลัง COVID-19 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสามารถนำมาใช้ในการปรับบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ โดยประธานได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์สุวิจน์ ธีณรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งผลสรุปจากการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า การบรรยายพิเศษของนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้ให้แนวคิดที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในการที่จะมาปรับยุทธศาสตร์ โดยแนวคิดของนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ได้กล่าวถึงการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในอนาคต จะต้องปรับบทบาทพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ให้แนวคิดของการผลิตบัณฑิต โดยบัณฑิตในอนาคตจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูต่อแผ่นดิน การมีคุณลักษณะของช่าง ในฐานะที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ การเป็นผู้รักงาน เรื่องของความเพียร ความอดทน การมุ่งสู่ความสำเร็จ เป็นต้น ส่วนเรื่องกรอบของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องปรับตัวให้ได้ในช่วง ๕ ปีข้างหน้า โดยเน้นในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ (Creative Industry) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) การขนส่งและโลจิสติกส์ (Transport and Logistics) การบริหารทรัพยากร ซึ่งแนวคิดทั้งหมดไปสอดคล้องกับแนวคิดของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ซึ่งเป็นแนวคิดที่กล่าวถึงมหาวิทยาลัย ที่จะต้องปรับในส่วนของการปรับ

และยุทธศาสตร์ ให้เข้ากับบริบทของการเปลี่ยนแปลงหลังจาก COVID-19 เกิดขึ้น ฉะนั้นบริบททั้งหลายก็จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทั้งสองท่านก็มีแนวคิดคล้ายกันในเรื่องการปรับบริบทใหม่ ซึ่งหลังจากนี้ ทั้ง ๙ มทร. จะต้องปรับบริบทใหม่ โดยในเรื่องของการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งในอนาคตนั้น บัณฑิตนักปฏิบัติ ไม่ใช่เฉพาะมีความรู้ มีจริยธรรมอย่างเดียว แต่จะต้องเป็นบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยี เพราะจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงหลังจากเกิด COVID-19 เรื่องของ Digital Economy ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ซึ่งเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก และที่สำคัญอีกประการที่เกิดขึ้นหลังสถานการณ์ COVID-19 คือ เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ ๙ ซึ่งเป็นหลักในการดำรงชีวิตประการหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณาหลังวิกฤตเกิดขึ้น อีกทั้งเรื่องการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในอนาคต นอกจากจะยึดตามหลักของ New S-curve แล้ว ทั้ง ๙ มทร. จะต้องทำงานในลักษณะ ร่วมกัน เป็นรูปแบบของการแยกกันเดิน แต่ว่าร่วมกันทำ ในเรื่องของทักษะ Lifelong Learning ในยุค ๔.๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องปรับตัวในเรื่องของความร่วมมือกับภาคเอกชน และชุมชน ในการที่จะทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นระดับปริญญาอีกต่อไป อาจจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น (Short courses) ที่จะตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในโลกของ ๔.๐ ส่วนเรื่องของการบริหารจัดการการเรียนในอนาคต จะต้องเป็นดิจิทัลเทคโนโลยี มีรูปแบบการบริหารแบบใหม่ ฉะนั้น การร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องสำคัญ รูปแบบการเรียนการสอนจะไม่เป็นลักษณะแบบทั่วไปอีก แต่จะเป็นลักษณะของการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งเรื่องของการผลักดันบัณฑิตให้มีความทำงานในอนาคต เพราะการผลิตบัณฑิตหลังจากเกิดสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ เป็นผลให้บัณฑิตที่ผลิตออกมาจะมีการตกงานเป็นจำนวนมาก และเกิดแรงงานคืนถิ่น ซึ่งบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต จะต้องมีการทำหลักสูตรในลักษณะของการพัฒนาทักษะ Reskill / Upskill / New skill เพื่อชุมชน เพื่อให้บัณฑิตสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้

นอกจากเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีแล้ว ยังต้องเน้นในเรื่องของความเป็นสหสรรพศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเรียนการสอนในอนาคต ต้องเป็นลักษณะที่ทำได้ทุกที่ และจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของ Digital Business Transformation เพื่อที่จะรองรับการบริหารมหาวิทยาลัยแบบสหสรรพศาสตร์ และหลักสูตรในอนาคตจะต้องคำนึงถึงเรื่องของทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) และทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องนำมาใช้ในการปรับหลักสูตรในอนาคต รวมถึงการปรับหลักสูตรที่ดำเนินการแล้วสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจน และช่วยยกระดับการมีรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) และยังให้แนวคิดอีกว่าเนื่องจากในโลกยุคปัจจุบัน จะมีเรื่องของสงคราม การค้า การเงิน การลงทุนทางด้านเทคโนโลยี ฉะนั้นการเรียนรู้กระบวนการผลิตในประเทศ และระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญ แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้กระบวนการในเรื่องของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในประเทศเกิดผลกระทบ ทำให้การปรับกระบวนการเรียนรู้ในอนาคต จะต้องหันมาพึ่งตัวเองให้มากขึ้นในเรื่องของการผลิต จะต้องเน้นการผลิตในประเทศ ใช้ในประเทศ ส่วนการผลิตระหว่างประเทศ จะเป็นเรื่องที่รองลงมา สำหรับเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องเน้นเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรในอนาคตให้สอดคล้องกับเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security) และเน้นเรื่องการปรับตัวของประชากรในประเทศ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีประชากรตั้งแต่ยุค ๑.๐ - ๔.๐ ซึ่งจะต้องอยู่ให้ได้อย่างสันติสุขในโลกของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเรื่องที่สำคัญอีกประการ คือ นโยบายในเรื่องของ Bio-Circular-Green Economy (BCG) ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องนำมาคำนึงถึงเรื่องของการปรับทิศทางของประเทศในอนาคต และจากนี้ไปการดำเนินงานของ มทร. ทั้ง ๙ แห่ง จะต้องเปลี่ยนรูปแบบทั้งหมด จาก

บริบทเดิมที่ทำแผนไว้ ฉะนั้นเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ จึงต้องเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปรับแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้โอกาสเดียวกันกับการจัดประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อจะได้นำแนวคิดของสภามหาวิทยาลัยฯ มาปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย

### มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๑.๒ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ และร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการประมง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี

### ๑.๒. เรื่องที่อธิการบดีแจ้ง

๑.๒.๑ รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

- ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020) โดยยกอาหารทะเลสดๆ จากแดนใต้ นำเสนอในผลงานวิจัย “การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรัง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนประมงชายฝั่ง” การจัดการคุณภาพอาหารทะเลในจังหวัดตรัง การพัฒนาตลาดออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรัง การประเมินห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรัง โดยทีมนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์ ชัยเพชร อาจารย์วิชชุลภา ถาวรโรจน์ อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัมย์ อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น และ อาจารย์จรีวรรณ จันทร์คง ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

- เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีรสุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามความร่วมมือการใช้ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ณ ห้องประชุมสงฆ์รัตนพิทักษ์ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



- เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการปฐมฤกษ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ระยะที่ ๒ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (สคช.) ในพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง

- เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีรสุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารและจัดการงานฟาร์ม เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในงานเกษตร การจัดทำหน่วยผลิตต่าง ๆ และการก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

- เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีรสุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามความร่วมมือในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เข้าเรียนคณะเกษตรศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมจำนวน ๑๓ ทุน ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์

### มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

#### ๑.๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในกรอบวงเงิน ๘๓๖ ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้ถูกปรับลดงบประมาณแต่อย่างใด

### มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

#### ๑.๒.๓ การลงนามความร่วมมือในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เพื่อเข้าเรียนในคณะเกษตรศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมจำนวน ๑๓ ทุน นั้น ได้มีโอกาสหารือกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในเรื่องของการหาบุคคลหรือนักเรียนมาเรียนในสายเกษตร ซึ่งในอนาคตจะหาได้ยากขึ้น โดยในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้หารือว่าจะสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษา โดยขยายจากโครงการของสหกรณ์โคนม ที่ให้สหกรณ์ต่างๆ กู้ยืมและได้ดอกผลมา ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำเงินเหล่านี้มาเป็นทุนให้กับบุตรหลานของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ซึ่งในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จะพิจารณาขยายไปยังสหกรณ์การเกษตรอื่นๆ นอกเหนือจากสหกรณ์โคนม เพื่อให้บุตรหลานของสหกรณ์การเกษตรทั้งหลาย สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถเข้าเรียนในคณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง โดยเจตนารมณ์ของการให้ทุน เพื่อให้ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ได้สานต่ออาชีพของครอบครัว เพื่อให้ดำเนินกิจการต่อไป ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการทำความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งคาดว่าในอนาคตการให้ทุน จะสามารถขยายให้เปิดกว้างมากขึ้น

### มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

#### ๑.๒.๔ Platform “JUNGHUU”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เป็นโอกาสที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ดำเนินการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ (Platform online) ที่ชื่อว่า “JUNGHUU” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการซื้อขายสินค้าที่มีคุณภาพที่ทำให้ร้านค้าผู้ผลิตสินค้าชุมชน มีช่องทางการขายที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับผู้คนสามารถเข้าถึงและได้รับสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม ๒๖๕๓ ซึ่งนับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญในการที่จะเชื่อมโยงกับแหล่งเงินต่างๆ และจะเป็นตลาดที่ในอนาคตสามารถรองรับ ไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยฯ ที่เดียว แต่จะเป็นตลาดที่รองรับให้กับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) ทั้งหลาย สามารถที่จะเข้ามาจำหน่ายสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม “JUNGHUU” ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะจัดให้มีทีมงานในการไปให้การอบรม เพื่อที่จะให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานก่อนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ และเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มต้นดำเนินการเป็นที่แรก หากมีการบริหารจัดการที่ดี ในอนาคตนอกจากจะไปเชื่อมโยงกับแหล่งทุนที่มีตลาดรองรับ ก็จะไปเชื่อมช่องทางอื่นในการที่จะหารายได้มาสู่มหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต

### มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

#### ๑.๓ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

##### รายงานผลคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ บ.๙๔/ ๒๕๖๐

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบผลคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ บ.๙๔/ ๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๓/๒๕๖๓ ระหว่าง นายเรวัต ใจยาคน ผู้ฟ้องคดี นายสุวัจน์ ธีณรส ผู้ร้องสอด สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดี และกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในคดีนี้ศาลปกครองสงขลา ได้มีคำพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งคำพิพากษาเพื่อประกอบการชี้แจงไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาขอร้องเรียนกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

## ๑.๔ เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง

๑.๔.๑ การประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ลักษณะกิจ ประธานสภาคณาจารย์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพร่วม ในการประชุมสัมมนากรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน และยังเป็นโอกาสที่ได้ร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าเป็นเครือข่ายของสภาคณาจารย์และข้าราชการของ มทร.๙ แห่ง ซึ่งการประชุมสัมมนาได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ มาร่วมบรรยายในการสัมมนา โดยในการประชุมสัมมนาได้เน้นย้ำในเรื่องของธรรมาภิบาลกับการ ตรวจสอบภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา และบทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดประชุมสัมมนาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

## ๑.๔.๒ นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง

นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตน ได้พบปะหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งต้องการที่จะ ดำเนินการต่างๆ ร่วมกับประเทศเยอรมันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยียางพารา ซึ่งถือว่าเทคโนโลยี เกี่ยวกับยางพารา เยอรมันถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลก จึงเห็นว่าควรจะให้ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ เพราะ มหาวิทยาลัยฯ มีสถาบันเยอรมัน - ไทย แต่ยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนเท่าที่ควร หากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ามาร่วมด้วย ช่วยกันดำเนินการ ก็จะเป็นเรื่องที่ดี นอกจากนั้นยังหารือเกี่ยวกับเรื่องประมง การพัฒนาทะเลสาบ สงขลา การผลักดัน "สงขลาสู่เมืองมรดกโลก" เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ซึ่งประเทศเยอรมันยินดีที่จะสนับสนุน และให้ความร่วมมือ

นายชุมพล เทียงธรรม ยังกล่าวอีกว่า ตนได้รับเชิญจากคุณประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานบริหาร บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (KTIS) ไปเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งโรงงานน้ำตาล เกษตรไทยเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากธุรกิจอ้อย และน้ำตาลแล้ว กลุ่ม KTIS ยังดำเนิน ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างครบวงจร โดยได้หารือกันในเรื่องการพัฒนาการสื่อสารคมนาคมทางน้ำ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การชดเชย การใช้อ้อยทำน้ำตาล การผลิตหลอดกาแฟและกระดาษจากใยอ้อย ซึ่ง คุณประพันธ์ ศิริวิริยะกุล มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ หากมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการเรื่องใดที่เป็นเรื่อง เชื่อมโยงกันได้ และตนได้ไปดูบึงบอระเพ็ด สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งตอนนี้บางจุดมีความ ดันเขิน ต้องชดเชย บึงบอระเพ็ด เป็นแหล่งที่สามารถทำประมงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ ได้อย่างมากมาย หากได้รับการฟื้นฟู ประกอบอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ซึ่งทั้งมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ และ ประเทศเยอรมันมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ



๑.๔.๓ นายชยานนท์ กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง

นายชยานนท์ กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวเสริมในเรื่องของการที่มหาวิทยาลัยฯ ทำความร่วมมือในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีความเห็นว่า หากเป็นไปได้ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะประกาศจุดยืนว่า มหาวิทยาลัยฯ จะสร้างบัณฑิตเพื่อผลิตคนที่มีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทยค่อนข้างมีปัญหา โดยปัญหาพื้นฐานที่แก้ไขไม่สำเร็จคือเรื่องคุณภาพของน้ำนม หากมหาวิทยาลัยฯ เน้นที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านนี้แล้ว ควรจะมีการประกาศให้ชัดเจนว่าต่อไปนมในภาคใต้เป็นนมที่มีคุณภาพที่สุด หากดำเนินการได้ อาจจะทำให้การเรียนการสอนในวิชานี้มีการวิจัยเพิ่มมากขึ้น และมหาวิทยาลัยฯ ควรจะหาแหล่งทุนวิจัยไว้รองรับเพื่อดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งที่จะผลิตนมที่ดีที่สุด ฉะนั้นจึงอยากให้โครงการนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยฯ กล้าประกาศหรือตั้งเป้าหมายว่ามหาวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้นำเกษตรกรรมภาคใต้ในการผลิตนมที่มีคุณภาพดีที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่กรมปศุสัตว์เห็นว่าเป็นเขตปลอดภัย จึงน่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการต่อยอดเรื่องนี้

**มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม**

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๘๙ - ๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๘๙ - ๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยไม่มีการแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง**

๓. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ**

๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

**ความเป็นมา**

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗(๔) ซึ่งได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

## ๔.๒ กรอบวงเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

### ความเป็นมา

ด้วยขณะนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำคำเสนอของงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้รับแจ้งกรอบวงเงิน จากแหล่งทุนต่างๆ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๙๔,๗๐๓,๖๗๗ บาท จำแนกเป็น

๑. งบประมาณแผ่นดิน	๘๓๕,๐๐๐,๘๐๐ บาท
๒. งบประมาณเงินรายได้	๔๑๘,๒๖๔,๖๗๐ บาท
๓. แหล่งทุนภายนอก	๔๔๑,๔๓๘,๒๐๗ บาท
- โครงการวิจัย	๒๘๗,๘๘๔,๘๕๗ บาท
- โครงการบริการวิชาการ	๑๕๓,๕๕๓,๓๕๐ บาท

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

### ๕. โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

#### ความเป็นมา

ตามที่ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้และบริหารจัดการความเสี่ยง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในประเด็นพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยเร่งรัดให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการในประเด็นการลดใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีเป้าประสงค์ให้เป็นการสร้าง จัดการ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งในภาพรวมของประเทศสามารถลดการนำเข้าพลังงาน สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป และช่วยลดภาวะโลกร้อน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ รับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าสูงมากในแต่ละปี ซึ่งหากมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานได้ทางหนึ่ง โดยโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. จัดหาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) สำหรับใช้ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า

๒. สร้างและส่งเสริมการพัฒนาโครงการให้เป็นศูนย์สาธิตและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนแก่บุคลากร และนักศึกษา ประชาชนหรือองค์กรต่างๆ รวมถึงการผลักดันให้มีเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนในหลากหลายอาชีพ

## ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
๒. พิจารณาความคุ้มค่า และงบประมาณในการดำเนินโครงการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถอนวาระดังกล่าว

## ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการจัดการ

### ความเป็นมา

ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสภา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จากเดิม นายกนกกิจ ยิ่งเจริญกิจจจร เปลี่ยนเป็น นายทักษกร พรบุญญานนท์ เนื่องจาก นายกนกกิจ ยิ่งเจริญกิจจจร ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗ - ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตร์

### ความเป็นมา

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสภา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้

๑. จากเดิม นายต่อลาภ การปล้มจิตร เปลี่ยนเป็น นายปวิตร ภูิระวนิชย์กุล เนื่องจาก นายปวิตร ภูิระวนิชย์กุล มีคุณวุฒิที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

๒. จากเดิม นายเรวัตร์ เจยากม เปลี่ยนเป็น นายจิรวัดน์ จันทองพูน เนื่องจาก นายเรวัตร์ เจยากม จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗ - ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
- ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

### ความเป็นมา

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสภา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

๑.๑ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม นางจิราภรณ์ เลี่ยมนิมิตร เปลี่ยนเป็น นางรัตนีภรณ์ นาคปลัด เนื่องจาก นางจิราภรณ์ เลี่ยมนิมิตร จะเกษียณอายุราชการในเดือน กันยายน ๒๕๖๓

๑.๒ เปลี่ยนแปลงคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ราย นางสาวลดาวัลย์ จันทวงศ์ จากเดิม คุณวุฒิ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ) เปลี่ยนเป็น คุณวุฒิ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม นางจรรยา ขอพลอยกลาง เปลี่ยนเป็น นางจรินทร์ พุดงาม เนื่องจาก นางจรรยา ขอพลอยกลาง จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗ - ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร

- ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
- ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- ๓) รับรองมติที่ประชุม

๖.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์

- ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- ๒) หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ความเป็นมา

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสภา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

๑.๑ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม นางสาววิมลภัทรา เม่งช่วย เปลี่ยนเป็น นางชญาดา เฉลียวพรหม เนื่องจาก นางสาววิมลภัทรา เม่งช่วย ลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก

๑.๒ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการ ราย นางสาววิวรรณ พวงสอน จากเดิม ตำแหน่ง อาจารย์ เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

๒. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม นางสาวเลิศศิริ เตโชอภิวัฒน์กุล เปลี่ยนเป็น นายเดชศักดิ์ วิจิตต์พันธ์ เนื่องจาก นางสาวเลิศศิริ เตโชอภิวัฒน์กุล ลาออกจากราชการ

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗ - ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ การอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร

- ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- ๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- ๓) รับรองมติที่ประชุม

๖.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

#### ความเป็นมา

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลาได้ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๘-๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วนั้น

ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพื่อให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยได้ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗ - ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา มหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

#### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยี ปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ การอุดมศึกษากำหนด”



จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๗.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

#### ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

#### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “(๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้” และ “(๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจกรรม และสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. ....

### ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม และเพื่อให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. ....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “(๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้” และ “(๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

**มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. .... ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม**

๗.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน จัดทำแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ....

### ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนจัดทำแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนจัดทำแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนจัดทำแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “(๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้” และ “(๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

### การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า แม้ในร่างระเบียบฯ ข้อ ๑๒ จะระบุไว้ว่า “กรณีไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้ เนื่องจากข้อบกพร่องของแบบรูปรายการ ให้ผู้จัดทำแบบรูปรายการดำเนินการปรับปรุง แก้ไขแบบรูปรายการนั้น จนสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้” ในประเด็นนี้ควรมีการเขียนระบุไว้ในสัญญาให้ชัดเจนว่า ผู้จัดทำแบบรูปรายการจะต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไขแบบรูปรายการนั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนจัดทำแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. .... ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๔ พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

### ความเป็นมา

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๑๕ กำหนดไว้ว่าการนำเงินรายได้ประเภทเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้หรือผลประโยชน์ รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ และเงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่นไปใช้จ่าย ให้ทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัดนี้คณะกรรมการบริหารงบประมาณ ที่มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง ได้ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

	บาท	ร้อยละ
<b>ประมาณการรายรับ</b>	<b>๔๑๘,๒๖๔,๖๗๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>
๑. รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา	๓๕๘,๗๗๔,๐๒๐.๐๐	๘๕.๗๘
๒. รายรับงานฟาร์ม/งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา	๓๕,๕๕๙,๕๐๐.๐๐	๘.๕๐
๓. รายรับงานหอพัก	๖,๓๑๔,๘๕๐.๐๐	๑.๕๑
๔. รายรับอื่นๆ	๑๗,๖๑๖,๓๐๐.๐๐	๔.๒๑
<b>วงเงินตั้งจ่าย</b>	<b>๓๘๓,๐๔๒,๕๗๐.๐๐</b>	<b>๙๑.๕๘</b>
๑. งบบุคลากร	๖๔,๒๐๗,๒๐๐.๐๐	๑๕.๓๙
๒. งบดำเนินงาน	๑๕,๓๙๕,๕๗๐.๐๐	๓.๖๘
๓. งบลงทุน	๔๖,๕๔๙,๙๖๐.๐๐	๑๑.๑๓
๔. งบเงินอุดหนุน	๒๕๖,๘๘๙,๘๔๐.๐๐	๖๖.๕๒
<b>งบกลาง</b>	<b>๓๕,๑๕๔,๑๗๐.๐๐</b>	<b>๘.๔๐</b>
<b>สมทบหน่วยงาน (ไม่ตั้งจ่าย)</b>	<b>๖๗,๙๓๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๒</b>

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

### การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การให้เงินวิจัยแค่ร้อยละ ๓ ซึ่งให้เฉพาะคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยเกินไป เพราะพันธกิจข้อที่ ๒ มหาวิทยาลัยฯ เน้นเรื่องวิจัยและนวัตกรรม จึงควรที่จะเพิ่มงบวิจัยสำหรับคนรุ่นใหม่

๒. การที่มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนงบวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นเรื่องที่ดี เป็นการเปิดโอกาสให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ในการพัฒนาทางด้านวิชาการ เพราะหากจะให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ไปแข่งขันกับนักวิจัยรุ่นเก่า โอกาสที่จะได้งานวิจัยจะน้อยลง จะเป็นเรื่องยากของนักวิจัยรุ่นใหม่ นอกจากนักวิจัยรุ่นเก่าจะเป็นพี่เลี้ยงให้

๓. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษา ได้มีโอกาสต่อยอดต่อไปในอนาคต



๔. ตัวเลขที่นำเสนอของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ค่อนข้างเป็นตัวเลขที่ทำทนาย ตัวรายได้จากภายนอกมีความก้าวกระโดด อย่างไรก็ตามจากการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้และบริหารจัดการความเสี่ยง ได้มีการทำแผนรายได้ โดยมีแนวคิดทำให้วิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้จากการศึกษา และงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนเมื่อหักลบกับค่าใช้จ่ายแล้ว จะติดลบหรือบวก ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องใช้เวลาในการทำแผนค่อนข้างละเอียด จากภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทุกวิทยาเขต และต้องการให้แต่ละวิทยาเขตวิเคราะห์ไปถึงรายละเอียดได้ว่าแต่ละคณะมีรายได้จากส่วนกลางที่สนับสนุนอยู่เท่าใด รายได้จากการเก็บค่าบำรุงการศึกษาเท่าใด และรายได้จากการดำเนินงานของคณะเท่าใด เมื่อหักลบกับค่าใช้จ่าย จะทำให้ทราบว่าแต่ละคณะในแต่ละวิทยาเขตมีภาระเท่าใด หากวิเคราะห์ให้เห็นภาพของรายคณะได้แล้ว จะเป็นหลักที่ทำให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถวิเคราะห์ถึงศักยภาพรายพื้นที่ ทรัพยากรที่มีของแต่ละวิทยาเขต ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารกำหนดได้ว่าวิทยาเขตใดควรจะเพิ่มการหารายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ หรือคณะใดต้องเพิ่มจำนวนนักศึกษา ซึ่งจะทำให้แต่ละคณะทำภารกิจที่รับผิดชอบในการที่จะผลักดันแต่ละเรื่องซึ่งแผนรายได้หากทำสำเร็จ จะเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการผลักดันลงไปรายคณะ และจะใช้เป็นโมเดลของมหาวิทยาลัยฯ ได้ แม้ในอนาคตงบประมาณจะถูกลดลง หรือนักศึกษาลดลงไปเท่าใด ก็สามารถรู้ว่าภารกิจที่ต้องหารายได้ โดยใช้ข้อเท็จจริง ทรัพยากรที่มีอยู่จะสามารถหารายได้จากภายนอกได้อย่างไร ทำให้แต่ละวิทยาเขต แต่ละคณะ มีเป้าหมายในการหารายได้ของตัวเอง แม้กระทั่งบางคณะที่เป็นคณะที่ทำงานเพื่อสังคม ในเรื่องการหารายได้อาจจะยาก ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ก็จะต้องทราบว่าคณะใดที่หารายได้ได้เป็นจำนวนมาก ก็จะต้องมาสนับสนุนให้คณะที่หารายได้ได้น้อย หากสามารถดำเนินการเช่นนี้ได้ จะแก้ปัญหาในเชิงบริหารได้ด้วย

๕. การสร้างโมเดลในรายคณะเกี่ยวกับเรื่องการหารายได้ อาจจะใช้เป็นการตั้งเป้าของคณะ หรือใช้เป็นตัวชี้วัดของคณบดี ในการที่จะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ หรืออาจจะกำหนดตัวชี้วัดที่ทำทนายเพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มงบประมาณจากภายนอก การเพิ่มงานวิจัย การเพิ่มผลงานทางวิชาการ และโมเดลนี้จะเป็นพื้นฐานให้อธิการบดีสามารถควบคุมได้ว่าแต่ละคณะควรจะเป็นอย่างไร ความพยายามในการหารายได้เข้าคณะของคณบดี เป็นต้น

๖. หากจัดทำแผนรายได้สำเร็จแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการประชุมคณาจารย์ทั้งหมด เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของการทำแผน เพราะหากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้ชี้แจง จะทำให้คณาจารย์บางส่วนมองว่าเป็นการเพิ่มภาระและจะเกิดการต่อต้าน จึงต้องมีการชี้แจงเพื่อปรับทัศนคติให้มองเรื่องการหารายได้ ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และจะได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ภายใน ในการวางเป้าหมายการเพิ่มรายได้ โดยอาศัยคณะที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การตลาด เข้ามาช่วยวางแผนให้กับมหาวิทยาลัยฯ

๗. การปรับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จะต้องได้เงินเดือนไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท แม้จะเป็นการเปลี่ยนเป้าหมายจากเดิมที่เคยกำหนดว่า “ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีรายได้สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด” อย่างไรก็ตามการผลิตนักศึกษาออกไปแล้วมีรายได้สูงเป็นเรื่องที่สำคัญ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีเป้าหมายที่ทำทนายกว่านี้ โดยปรับตัวชี้วัด จาก ๑๕,๐๐๐ บาท เป็น ๑๘,๐๐๐ บาท เพื่ออย่างน้อยจะได้อยู่ใน GDP per capita ซึ่งเป็น GDP ต่อหัวของประเทศไทย

๘. ในเล่มเอกสารประกอบวาระ ร่างคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ควรจะมีการตรวจสอบข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ว่าใช้ราคามาตรฐานหรือไม่ เพราะบางรายการเป็นครุภัณฑ์เดียวกัน แต่ราคาต่อหน่วยต่างกัน

๙. กลยุทธ์ในการพัฒนาการบริหารงานวิจัย ในเรื่องการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการในลักษณะที่นำไปพร้อมกัน คือ นำไปพัฒนาให้ความรู้ และขณะเดียวกันก็เน้นพยายามสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อที่จะบูรณาการงานวิจัยให้มีที่สังกัดของนักวิจัย มีครุภัณฑ์เครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และใช้งบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และที่สำคัญคือ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะปรับแผนหรือปรับกลยุทธ์ในการบริหารเงินงบประมาณวิจัย จัดองค์กร กำลังคน และงบประมาณให้สอดคล้องกับ Platform ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อที่จะไปดึงเงินจาก Platform เหล่านั้น เพราะกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะให้เงินตามแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างคน การสร้างนวัตกรรม การตอบโจทย์สังคมที่ท้าทาย การลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาท้องถิ่น หรือการสร้างโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรจะถือโอกาสนี้ปรับแผนและปรับกลยุทธ์ในการบริหารเงินงบประมาณ

๑๐. ในช่วง ๑-๒ ปีที่ผ่านมา การบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ มีความเป็นระบบมากขึ้น แต่เรื่องที่ยังไม่เห็นถึงการพัฒนา คือ เรื่อง Output การตีพิมพ์ ที่จำนวนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน รวมถึงเรื่องนวัตกรรม ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีแผนในการดูแลเรื่องเหล่านี้ด้วย

๑๑. มหาวิทยาลัยฯ มีเงินเหลือที่จะนำมาสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยฯ เพียง ๑๔๙ ล้านบาท ดังนั้นจะบริหารอย่างไรให้มหาวิทยาลัยฯ บรรลุเป้าหมาย ดูจากเล่มรายงาน จะนำไปลงทุนกับเรื่องการสร้างคน โดดเด่น/กำลังคน ร้อยละ ๔๐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะอบรม สร้างคนให้มีความรู้ ทักษะ ซึ่งไม่ใช่ตัวที่จะตอบโจทย์ที่จะส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจ ในการที่จะหารายได้ที่แท้จริงเข้ามา มหาวิทยาลัยฯ ควรปรับบริหารงบประมาณให้สมดุล ควรแบ่งไปให้กลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพ เพื่อนำไปสร้างนวัตกรรมให้มากขึ้น เอาไปรวมต่อยอดทางอุตสาหกรรม เอาไปสร้างรายได้ต่อยอดให้มากขึ้น

๑๒. มหาวิทยาลัยฯ ควรหาแหล่งรายได้จากภายนอกมากขึ้น เนื่องจากงบจากแหล่งทุนภายนอกส่วนใหญ่มีเจ้าของโครงการวิจัย ไม่ใช่เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ๑๐๐% มหาวิทยาลัยฯ เป็นแค่ที่เก็บเงินเท่านั้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรมีวิธีการหักเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก เพื่อนำเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังเสนอ ตามร่างคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

- |                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| ๑. กรอบงบประมาณ                | ๔๑๘.๒๖ | ล้านบาท |
| ๒. กรอบอัตรารัฐกิจจ้างชั่วคราว | ๓๙๕    | อัตรา   |
| ๓. เป้าหมายนักศึกษา            | ๑๓,๙๕๑ | คน      |
- และรับรองมติที่ประชุม

๗.๕ พิจารณาอนุมัติงบกลาง งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษา และงานฟาร์ม จำนวน ๔ รายการ

#### ความเป็นมา

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีของหน่วยงาน โดยใช้ได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณการรายรับงบกลาง นั้น ซึ่งขณะนี้หน่วยงานประสงค์ขอใช้งบประมาณเกินวงเงินที่กำหนดข้างต้น ดังนี้

๑. คณะเกษตรศาสตร์	งบประมาณ	๑,๒๔๖,๙๕๐ บาท
๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์	งบประมาณ	๒๙๑,๐๐๐ บาท
๓. สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	งบประมาณ	๗๐๐,๐๐๐ บาท

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบกลาง งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณรวม ๒,๒๓๗,๙๕๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษา และงานฟาร์ม จำแนกดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนรายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	แหล่งงบประมาณ
๑.	คณะเกษตรศาสตร์	๒ รายการ		๑,๒๔๖,๙๕๐	
	๑.๑ งบดำเนินงาน สำหรับการจัดการเรียนการสอน	๑ รายการ	๕๗๔,๓๙๐	๕๗๔,๓๙๐	งบกลางเงินรายได้ (ภาคปกติ) งานจัดการศึกษา
	๑.๒ งบดำเนินงาน สำหรับการดำเนินงานฟาร์ม	๑ รายการ	๖๗๒,๕๖๐	๖๗๒,๕๖๐	งบกลางเงินรายได้ (ภาคปกติ) งานฟาร์ม
๒.	คณะสัตวแพทยศาสตร์	๑ รายการ		๒๙๑,๐๐๐	
	๑.๑ งบดำเนินงาน	๑ รายการ	๒๙๑,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	งบกลางเงินรายได้ (ภาคปกติ) งานจัดการศึกษา
๓.	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	๑ รายการ		๗๐๐,๐๐๐	
	๑.๑ งบดำเนินงาน	๑ รายการ	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	งบกลางเงินรายได้ (ภาคปกติ)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติงบกลาง งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณรวม ๒,๒๓๗,๙๕๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษา และงานฟาร์ม ดังเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ ให้ถูกต้องตามระเบียบและค่านิ่งถึงการประหยัดและมีประสิทธิภาพ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๖ พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ความเป็นมา

ตามมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้  
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย นั้น

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/  
สถาบัน/สำนัก ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

ในการนี้ เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย  
ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง  
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการ  
สำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องหลักเกณฑ์การ  
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  
เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก ตาม  
องค์ประกอบ ข้อ ๔ ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการ  
ปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดให้  
“ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/  
สำนัก หรือเรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการประเมิน” ประกอบด้วย

๔.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

๔.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อกรรมการตามข้อ ๔.๑ จำนวน ๑ คน เป็น  
กรรมการ

๔.๓ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร (รองอธิการบดี) จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

๔.๔ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย) จำนวน ๑ คน  
เป็นกรรมการ

๔.๕ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนใน  
สถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะเลขาธิการฯ ตามคำแนะนำของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำเอกสารที่ใช้  
ในการประเมิน รวบรวมและประมวลเอกสารประกอบการประเมิน และสำรวจข้อมูลตามที่ระบุไว้ในวิธีการประเมิน  
พร้อมประมวลผล”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เพื่อโปรดพิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย  
ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้



คณะกรรมการชุดที่ ๑ ทำหน้าที่ประเมินหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย

- |         |                  |                                       |
|---------|------------------|---------------------------------------|
| ๑. .... | ประธานกรรมการ    | } กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| ๒. .... | กรรมการ          |                                       |
| ๓. .... | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี  |
| ๔. .... | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี         |
| ๕. .... | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๖. .... | เลขานุการ        |                                       |
| ๗. .... | ผู้ช่วยเลขานุการ |                                       |

คณะกรรมการชุดที่ ๒ ทำหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย

- |         |                  |                                       |
|---------|------------------|---------------------------------------|
| ๑. .... | ประธานกรรมการ    | } กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| ๒. .... | กรรมการ          |                                       |
| ๓. .... | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี  |
| ๔. .... | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี         |
| ๕. .... | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๖. .... | เลขานุการ        |                                       |
| ๗. .... | ผู้ช่วยเลขานุการ |                                       |

คณะกรรมการชุดที่ ๓ ทำหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน พื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย

- |         |                  |                                       |
|---------|------------------|---------------------------------------|
| ๑. .... | ประธานกรรมการ    | } กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| ๒. .... | กรรมการ          |                                       |
| ๓. .... | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี  |
| ๔. .... | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี         |
| ๕. .... | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๖. .... | เลขานุการ        |                                       |
| ๗. .... | ผู้ช่วยเลขานุการ |                                       |

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ สภามหาวิทยาลัย” และข้อ ๔ ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

### ข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ เห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการชุดเดิมที่แต่งตั้งให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้เปลี่ยนแปลงกรรมการในบางส่วน และให้คณะกรรมการ ๓ ชุดเดิม นั้น หมุนเวียนพื้นที่กันในการประเมิน เพื่อที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการชุดที่ ๑ ทำหน้าที่ประเมินหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย

- |   |                  |                                       |
|---|------------------|---------------------------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ธรรมรัตน์วาศิก | ประธานกรรมการ    | } กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| ๒. นายพนวัฒน์ หุตะเจริญ                 | กรรมการ          |                                       |
| ๓. รองศาสตราจารย์จรรยา ขอพลอยกลาง       | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี  |
| ๔. นายภาณุมาศ สุยบางดำ                  | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี         |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล   | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๖. นางอุษา ศรีเจริญ                     | เลขานุการ        |                                       |
| ๗. นายกิตติพงษ์ สนิทปู้                 | ผู้ช่วยเลขานุการ |                                       |

คณะกรรมการชุดที่ ๒ ทำหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย

- |                                    |                  |                                       |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| ๑. นายชุมพล เทียงธรรม              | ประธานกรรมการ    | } กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| ๒. ศาสตราจารย์สำเร็จ จักรใจ        | กรรมการ          |                                       |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตร นามเสน   | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี  |
| ๔. รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี         |
| ๕. นายประทีป ทิพย์ประชา            | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร วงศ์กุล | เลขานุการ        |                                       |
| ๗. นางชฎานันท์ วงศ์กุล             | ผู้ช่วยเลขานุการ |                                       |

คณะกรรมการชุดที่ ๓ ทำหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน พื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย

- |                                       |                  |                                       |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร        | ประธานกรรมการ    | } กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| ๒. นายสลิล โตทับเที่ยง                | กรรมการ          |                                       |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี  |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร    | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี         |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา ฉลาด     | กรรมการ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๖. นางดรุณี ลีนิน                     | เลขานุการ        |                                       |
| ๗. นางสาวนิภาวรรณ นิมดวง              | ผู้ช่วยเลขานุการ |                                       |

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....

### ความเป็นมา

ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมแต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ. กำหนด

ดังนั้น เพื่อให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....เพื่อใช้ในการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ ร่างข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๗ (๒) (๑๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....

๗.๘ พิจารณาการเทียบตำแหน่งทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่น

### ความเป็นมา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวภัททิรา กลิ่นเลขา จากตำแหน่งอาจารย์เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนื่องจาก เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ก่อนการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งบุคคลรายดังกล่าวได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องการขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๖-๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีมติมอบคณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาก่อนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

#### ๑. ประวัติส่วนตัว

นางสาวภัททิรา กลิ่นเลขา เกิดวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔ อายุ ๓๘ ปี

#### ๒. ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ	ปี พ.ศ. ที่จบ	ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)	๒๕๔๙	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)	๒๕๔๖	มหาวิทยาลัยหอการค้า
- หัวข้องานวิจัยระดับปริญญาโท เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในรายการ กรองสถานการณ์		



๓. ประวัติการทำงานในสถาบันการศึกษาอื่น (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)

๓.๑ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๓.๒ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สังกัดมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

๓.๓ ตำแหน่งอื่น ๆ

- รองหัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

๔. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานวิจัย เรื่อง ภัททริธา กลิ่นเลขา. (๒๕๕๖). **พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการรูปแบบรายการโทรทัศน์ของคนพิการทางสายตา**. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖. เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ๓๗-๔๗. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ๑๐๐

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการแต่งตั้ง นางสาวภัททริธา กลิ่นเลขา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผลการสอน และผลงานทางวิชาการ ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการสอนและผลงานทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. ขั้นตอนการดำเนินการ ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดการประเมินผลการสอนโดยอนุกรรมการประเมินผลการสอน และการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กำหนด และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อมหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงทางวิชาการแล้วต้องขอความเห็นชอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งทำหน้าที่แทนคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) เพื่อรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและขั้นตอนการเสนอข้อกำหนดตำแหน่งก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทำหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. การดำเนินการจึงสอดคล้องกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๓. สาขาวิชาในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้ตรวจสอบสาขาวิชาในการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของนางสาวภัททริา กลิ่นเลขา แล้วเห็นว่าสอดคล้องกับภาระงานและผลงานทางวิชาการที่ยื่นเสนอข้อกำหนดตำแหน่ง แต่เนื่องจากปัจจุบันการกำหนดสาขาวิชาในการเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต้องเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นอนุสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว สมควรให้ นางสาวภัททริา กลิ่นเลขา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์

สรุป จากผลการพิจารณาตรวจสอบหลักเกณฑ์และวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการ และผลงานทางวิชาการ เพื่อเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่น ราย นางสาวภัททริา กลิ่นเลขา นั้น คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่กำหนด และการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวภัททริา กลิ่นเลขา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่ก่อนวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องการขอรับการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณา

๑. ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาการเทียบตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่น ราย นางสาวภัททริา กลิ่นเลขา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง นางสาวภัททริา กลิ่นเลขา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่ก่อนวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องการขอรับการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

อาศัยอำนาจตามความใน ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

#### มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการเทียบตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่น ราย นางสาวภัททริรา กลิ่นเลขา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังเสนอ

๒. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง นางสาวภัททริรา กลิ่นเลขา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่ก่อนวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องการขอรับการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ ดังเสนอ

๓. รับรองมติที่ประชุม

๗.๙ ลับ

๗.๑๐ ลับ

#### ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙๑-๘/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม ทั้งนี้ เห็นควรให้มีการประชุมสัญจรไปยังวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยฯ จะได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ด้วย

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นิภาวรรณ

(นางสาวนิภาวรรณ นิ่มดวง)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้บันทึกการประชุม



(นางดรุณี สีนิน)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกลีน)  
รองอธิการบดี  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒